

## บทที่ 2

### ระเบียบวิธีวิจัยและลักษณะทั่วไปของข้อมูล

#### แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2540 (Report of the Migration Survey 1997) ซึ่งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และได้ดำเนินการสำรวจพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2540 โดยการสัมภาษณ์สมาชิกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนพิเศษ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จากจำนวนครัวเรือนที่อยู่ในข่ายของการสำรวจทั่วประเทศ จำนวน 37,500 ครัวเรือน ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชนอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง ทั้งสิ้น 2,500 ชุมชนอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่าง (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2541:2) ในส่วนของการศึกษาครั้งนี้ ได้เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เฉพาะสมาชิกครัวเรือนที่ย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา 2 ปี ก่อนการสำรวจ จำนวน 1,118 ราย โดยใช้แบบสอบถามที่สัมภาษณ์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้านเท่านั้น

#### วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและการเลือกตัวอย่าง

โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ. ศ.2540 เป็นโครงการระดับประเทศ จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มีขั้นตอนในการเลือกตัวอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสองชั้นภูมิ (Stratified Two-stage Sampling) โดยแบ่งเป็นภาคและกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนอาคาร (ในเขตเทศบาล) และหมู่บ้าน (ในเขตสุขาภิบาลหรือนอกเขตเทศบาล – สุขาภิบาล) เป็นหน่วยตัวอย่างชั้นที่หนึ่ง สำหรับครัวเรือนส่วนบุคคลและสมาชิกในครัวเรือนพิเศษนั้น จัดเป็นหน่วยตัวอย่างชั้นที่สอง (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2541:7) ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปนี้

##### 1. การเลือกตัวอย่างชั้นที่หนึ่ง

การเลือกตัวอย่างในชั้นนี้ เป็นการจัดกลุ่มของจังหวัดในแต่ละภาคมีทั้งหมด 5 ภาคด้วยกันคือ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จากนั้นจึงทำการแบ่งเขตตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครองคือ ในเขตเทศบาล

และนอกเขตเทศบาล (ในเขตสุขาภิบาลและนอกเขตสุขาภิบาล) ส่วนเขตการปกครองของแต่ละเขตนั้น จะทำการสุ่มเลือกชุมชนอาคาร/ หมู่บ้านตัวอย่าง ได้จำนวนตัวอย่าง 2500 ชุมชนอาคาร/ หมู่บ้าน จากจำนวนรวมของทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้น 89,943 ชุมชนอาคาร/หมู่บ้าน ซึ่งกระจายไปตามภาคและเขตการปกครอง แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น ได้สุ่มเลือกตัวอย่างที่กระจายตามชุมชนอาคาร มีทั้งสิ้น 250 ชุมชนอาคาร จากจำนวนตัวอย่าง 9,563 ราย (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2541 : 7)

## 2. การเลือกตัวอย่างในขั้นที่สอง

การเลือกตัวอย่างในขั้นนี้ เป็นการเลือกครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างตามบัญชีรายชื่อครัวเรือน ที่ได้จากการนับจดในแต่ละชุมชนอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่าง จำนวน 15 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อชุมชนอาคาร / หมู่บ้าน ซึ่งมีหลักในการคัดเลือกตัวอย่างโดยการจัดแบ่งครัวเรือนส่วนบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มครัวเรือนส่วนบุคคลที่มีการย้ายถิ่น และกลุ่มครัวเรือนส่วนบุคคลที่ไม่มีการย้ายถิ่น ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้กำหนดสัดส่วนของขนาดตัวอย่าง ในแต่ละกลุ่มไว้ ดังนี้

### 2.1 กลุ่มครัวเรือนส่วนบุคคลที่มีการย้ายถิ่น

การเลือกครัวเรือนส่วนบุคคลที่มีการย้ายถิ่น ให้เลือกครัวเรือนส่วนบุคคลที่เป็นตัวอย่าง จำนวนเพียง 13 ครัวเรือนเท่านั้น จากครัวเรือนส่วนบุคคลที่มีอยู่ทั้งหมด และหากกรณีครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างมีจำนวนน้อยกว่า 13 ครัวเรือน ให้นำจำนวนครัวเรือนส่วนบุคคลที่ย้ายถิ่นจริงในขณะนั้น

### 2.2 กลุ่มครัวเรือนส่วนบุคคลที่ไม่มีการย้ายถิ่น

การเลือกครัวเรือนส่วนบุคคลที่ไม่มีการย้ายถิ่น ให้เลือกจากครัวเรือนส่วนบุคคลที่เป็นตัวอย่าง จำนวน 2 ครัวเรือน ในกรณีที่กลุ่มครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างมีการย้ายถิ่น จำนวน 13 ครัวเรือน แต่ถ้าหากกลุ่มครัวเรือนส่วนบุคคลมีการย้ายถิ่น ในจำนวนที่น้อยกว่า 13 ครัวเรือน สามารถเลือกครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างที่ไม่มีการย้ายถิ่นได้มากกว่า 2 ครัวเรือน จากครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างที่ไม่มีการย้ายถิ่น โดยมีข้อจำกัดว่าครัวเรือนส่วนบุคคลทั้ง 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่มีการย้ายถิ่น กับกลุ่มที่ไม่มีการย้ายถิ่น เมื่อนำมารวมกันแล้วจะต้องได้ผลรวมเพียง 15 ครัวเรือน ตัวอย่างเท่านั้น

โดยสรุปวิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างของโครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2540 มีครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างทั่วประเทศ ประมาณ 37,500 ครัวเรือน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะผู้ย้ายถิ่นเข้าในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 3,750 ครัวเรือน จากจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 9,563 ราย โดยพนักงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนดังกล่าว

### กลุ่มตัวอย่าง

การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกศึกษาเฉพาะผู้ย้ายถิ่นเข้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ ตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปและมีงานทำ จำนวนทั้งสิ้น 1,118 ราย จากครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างในเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน 3,750 ครัวเรือน

### การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บตัวอย่างในโครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2540 ได้จัดทำขึ้น เพื่อศึกษาการย้ายถิ่นของประชากรในช่วง 2 ปี ก่อนการสำรวจ คือ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2538 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2540 และได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่าง โดยพนักงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเริ่มดำเนินการสำรวจพร้อมกันทั่วประเทศ ในช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 สำหรับแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้นำมาใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนั้น ประกอบด้วย

- ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
- ส่วนที่ 2 ลักษณะการทำงาน
- ส่วนที่ 3 ลักษณะและเหตุผลของการย้ายถิ่น
- ส่วนที่ 4 การส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้าน

## ข้อจำกัดในการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการสำรวจ คือ เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ย้ายถิ่นและข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่น ดังนั้นข้อมูลที่นำมาศึกษาครั้งนี้ จึงมิได้เป็นข้อมูลที่จัดเตรียมไว้สำหรับศึกษาเรื่องการส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้าน โดยเฉพาะ จึงทำให้มีข้อจำกัดในการศึกษา ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำกัดเฉพาะผู้ย้ายถิ่นเข้าในช่วง 2 ปี ทำให้ปัจจัยต่างๆ ไม่มีอิทธิพลเพียงพอต่อการส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้านของผู้ย้ายถิ่น เนื่องจากเป็นการศึกษาในช่วงเวลาที่น้อยเกินไป จึงอาจทำให้การวิเคราะห์ในเรื่องการส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้านได้ผลไม่ ชัดเจนเท่าที่ควร
2. ข้อจำกัดของตัวแปรหรือความไม่สมบูรณ์ของตัวแปร เนื่องจากขาดตัวแปรสำคัญบางตัวที่น่าจะนำมาทดสอบ หรือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อช่วยให้เข้าใจและเกิดความชัดเจนในเรื่องที่ศึกษายิ่งขึ้น ดังเช่น คำถามเกี่ยวกับรายได้ของผู้ย้ายถิ่นและคำถามความเกี่ยวข้องกับหัวหน้าครัวเรือนในแหล่งต้นทาง
3. ความไม่สมบูรณ์ของข้อคำถามในแบบสอบถามบางข้อไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้ตอบเกิดความสับสนในการตอบคำถาม และได้คำตอบที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ดังเช่น คำถามเกี่ยวกับ “เงินหรือสิ่งของ” จากคำถามข้อ. M32 ต้องการคำตอบเป็นจำนวนเงินรวมโดยคิดเฉลี่ยต่อเดือนจากราคาส่งของรวมกับจำนวนเงินที่ส่งกลับบ้าน จึงอาจทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์บางท่านสับสนในการตอบคำถาม ซึ่งจะมีผลทำให้ได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องตรงกับความต้องการที่แท้จริงและส่งผลต่อการวิเคราะห์ครั้งนี้ด้วย

## การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

ในการศึกษาการส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้านของผู้ย้ายถิ่นเข้าในเขตกรุงเทพมหานครครั้งนี้ จะนำเสนอข้อมูล และแสดงผลการวิเคราะห์ ดังนี้

1. การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น โดยการวิเคราะห์และนำเสนอลักษณะทั่วไปของผู้ย้ายถิ่นในรูปของตารางการกระจายความถี่ (Frequency Distribution Tables) ทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอตารางร้อยละของการส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้าน และปริมาณเงินที่ส่งกลับบ้าน (เฉลี่ย / เดือน)

2. การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภูมิหลังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ กับการส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้าน และปริมาณเงินที่ส่งกลับบ้าน โดยการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางไขว้ (Cross-tabulation) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระที่ศึกษา และทดสอบนัยสำคัญทางสถิติด้วยค่าไคสแควร์ (Chi-Square) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับต่ำกว่า 0.05 หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมีโอกาสเป็นไปได้ หรือมีความน่าเชื่อถือได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ของตัวอย่างที่ศึกษา และเสนอค่านัยสำคัญทางสถิติในรูปแบบ P-value ดังปรากฏรายละเอียดในบทที่ 3

### ลักษณะทั่วไปของข้อมูล

การศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่ศึกษาคั้งนี้ ได้มาจากกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมามีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปและมีงานทำ โดยนำเสนอจำแนกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) จำแนกตามปัจจัยภูมิหลังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ 2) จำแนกตามการส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้าน และปริมาณเงินที่ส่งกลับบ้าน (เฉลี่ยต่อเดือน) เพื่อให้ทราบจำนวนตัวอย่างที่แท้จริง จึงแสดงจำนวนที่ไม่ได้ถ่วงน้ำหนัก (Unweight) และแสดงผลร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก (Weighted percent) ดังปรากฏในตารางที่ 1 และ 2 โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นที่จะนำเสนอ ดังนี้

#### 1) ปัจจัยภูมิหลังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ

##### 1.1 เพศ

ประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างในการศึกษาคั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,118 ราย เมื่อจำแนกร้อยละตามเพศของผู้ย้ายถิ่น (ตารางที่ 1) พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีส่วนใกล้เคียงกัน โดยเพศหญิงมีส่วนสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย เปรียบเทียบร้อยละ 50.8 และ 49.2 ตามลำดับ

---

\*ค่าถ่วงน้ำหนัก ในที่นี้ แตกต่างไปจากค่าถ่วงน้ำหนักของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ต้องการให้จำนวนผู้ย้ายถิ่นตัวอย่างที่ศึกษา เท่ากับจำนวนผู้ย้ายถิ่นทั่วประเทศ แต่การถ่วงน้ำหนักคั้งนี้ เป็นการปรับให้ค่าทางสถิติเป็นตัวแทนของผู้ย้ายถิ่นทั่วประเทศ ที่ยังคงมีจำนวนตัวอย่างเท่าเดิมคือ 1,118 ราย โดยใช้สูตรในการคำนวณดังนี้

$$\text{ค่าถ่วงน้ำหนักใหม่} = \frac{\text{ค่าถ่วงน.น.เดิมของสำนักงานสถิติแห่งชาติ} \times \text{จำนวนผู้ย้ายถิ่นทั้งหมดที่สัมภาษณ์}}{\text{จำนวนผู้ย้ายถิ่นทั้งหมดที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว}}$$

## 1.2 อายุ

กลุ่มประชากรตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 26.1 ปี เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มอายุ 5 ปีพบว่า มีสัดส่วนมากที่สุดในกลุ่มอายุ 20 – 24 ปี ร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ร้อยละ 23.4 ถัดมาคือ กลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป, 25- 29 ปี และ กลุ่มอายุ 30-34 ปี เปรียบเทียบร้อยละ 16.9, 16.1, และ 13.1 ตามลำดับ สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีนั้น มีสัดส่วนน้อยมากเพียงร้อยละ 2.2

## 1.3 สถานภาพสมรส

จากข้อมูล พบว่า สัดส่วนของผู้ที่เป็นโสดสูงมีถึงร้อยละ 54.1 รองลงมาคือกลุ่มที่สมรสและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 43.5 สำหรับกลุ่มที่เป็นหม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ มีสัดส่วนน้อยมากเพียงร้อยละ 2.4

## 1.4 อาชีพปัจจุบัน

เมื่อพิจารณาอาชีพปัจจุบัน พบว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านช่างและกรรมกร มีสัดส่วนสูงที่สุดถึงร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ งานด้านบริการ การค้า การขนส่ง และเสมียน ร้อยละ 17.7, 15.5, 5.2 และ 4.9 ตามลำดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.5 ได้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพในกลุ่มวิชาชีพ/ วิชาการ/ บริหาร/ ข้าราชการ และที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดคือ อาชีพเกษตรกร มีเพียงร้อยละ 0.4

## 1.5 ระดับการศึกษา

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับการศึกษา พบว่า ประชากรตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายมีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ ผู้ที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.3 ถัดมาคือ ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ร้อยละ 19.6 ส่วนผู้ที่จบการศึกษาสูงตั้งแต่ระดับอนุปริญญาขึ้นไป พบว่า มีสัดส่วนร้อยละ 5.9

## 1.6 เขตที่อยู่อาศัยก่อนย้าย

ในด้านเขตที่อยู่อาศัยก่อนย้ายมากรุงเทพมหานครนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.1 มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในเขตชนบท ถัดมาคือผู้ที่ย้ายมาจากเขตเมือง ร้อยละ 15.6 มีเพียงส่วนน้อยที่ย้ายมาจากต่างประเทศ ร้อยละ 1.2

### 1.7 ภาคที่อยู่อาศัยก่อนย้าย

สำหรับการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา เมื่อจำแนกตามรายภาค พบว่า ส่วนใหญ่จะย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 53.1 รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เปรียบเทียบร้อยละ 22.5, 19.1, และ 3.6 ตามลำดับ ส่วนผู้ที่ย้ายมาจากต่างประเทศ พบน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 1.2

### 1.8 ลักษณะการย้ายถิ่น

ลักษณะการย้ายถิ่นที่พบมากที่สุดคือ การย้ายมาคนเดียวมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 52.4 รองลงมาคือ ย้ายมาเพียงบางส่วนของครัวเรือน ร้อยละ 29.3 และน้อยที่สุดคือ ผู้ที่ย้ายมาทั้ง ครัวเรือน มีร้อยละ 18.3

### 1.9 ระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่ในแหล่งปลายทาง

สำหรับระยะเวลาที่ประชากรตัวอย่าง ได้ย้ายมาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น แบ่ง เป็น 4 กลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เพิ่งย้ายเข้ามาคือ น้อยกว่า 6 เดือน มีสัดส่วนสูงที่สุด ร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ ย้ายมาอยู่เป็นเวลา 12 – 17 เดือน, 6 – 11 เดือน และ 18 – 24 เดือน มีสัดส่วนน้อยที่สุด เปรียบเทียบร้อยละ 29.1, 23.6, และร้อยละ 11.3 ตามลำดับ

### 1.10 เหตุผลของการย้ายถิ่น

เมื่อพิจารณาด้านเหตุผลของการย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่ ย้ายมาเพื่อหางานทำ มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 68.4 รองลงมาคือ ย้ายมาเพื่อหางานที่มีรายได้ดีกว่าเดิม หรือย้ายตามหน้าที่ มีร้อยละ 22.2 และกลุ่มสุดท้ายคือ ย้ายมาเพื่อศึกษาต่อ ติดตามครอบครัว หรือ กลับภูมิลำเนาเดิม มีสัดส่วนน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 9.3

ตารางที่ 1 การกระจายร้อยละของประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างในการศึกษา จำแนกตามปัจจัย  
ภูมิหลังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ

ลักษณะภูมิหลัง	ร้อยละ (ถ่วงน้ำหนัก)	จำนวน
<b>เพศ</b>		
ชาย	49.2	586
หญิง	50.8	532
รวม	100.0	1,118
<b>อายุ</b>		
ต่ำกว่า 15 ปี	2.2	24
15 - 19 ปี	23.4	253
20 - 24 ปี	28.3	297
25 - 29 ปี	16.1	215
30 - 34 ปี	13.1	136
35 ปี ขึ้นไป	16.9	193
รวม	100.0	1,118
อายุเฉลี่ย (ปี)	26.1	
<b>สถานภาพสมรส</b>		
โสด	54.1	572
สมรส	43.5	515
หม้าย / หย่า / แยก	2.4	31
รวม	100.0	1,118



## ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลักษณะภูมิหลัง	ร้อยละ (ถ่วงน้ำหนัก)	จำนวน
<b>อาชีพปัจจุบัน</b>		
วิชาชีพ / วิชาการ	2.5	33
บริหาร / ข้าราชการ	0.8	12
เสมียน	4.9	56
การค้า	15.5	130
เกษตรกร	0.4	6
การขนส่ง	5.2	59
ช่าง / กรรมกร	53.0	612
บริการ	17.7	210
รวม	100.0	1,118
<b>ระดับการศึกษา</b>		
ประถมตอนต้น หรือต่ำกว่า	29.3	300
ประถมตอนปลาย	45.2	509
มัธยม หรืออาชีวะ	19.6	242
อนุปริญญา หรือสูงกว่า	5.9	67
รวม	100.0	1,118

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลักษณะภูมิหลัง	ร้อยละ (ถ่วงน้ำหนัก)	จำนวน
<b>เขตที่อยู่อาศัยก่อนย้าย</b>		
เมือง	15.6	175
ชนบท	82.1	918
ต่างประเทศ	1.2	13
ไม่ทราบ / ไม่ตอบ	1.1	12
รวม	100.0	1,118
<b>ภาคที่อยู่อาศัยก่อนย้าย</b>		
กลาง	19.1	213
เหนือ	22.5	252
ตะวันออกเฉียงเหนือ	53.1	594
ใต้	3.6	40
ต่างประเทศ	1.2	13
ไม่ทราบ / ไม่ตอบ	0.5	6
รวม	100.0	1,118
<b>ลักษณะการย้ายถิ่น</b>		
ย้ายมาทั้งครัวเรือน	18.3	222
ย้ายมาเพียงบางส่วน	29.3	350
ย้ายมาคนเดียว	52.4	546
รวม	100.0	1,118

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลักษณะภูมิหลัง	ร้อยละ (ถ่วงน้ำหนัก)	จำนวน
<b>ระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่ในแหล่งปลายทาง</b>		
น้อยกว่า 6 เดือน	36.0	429
6 - 11 เดือน	23.6	269
12 - 17 เดือน	29.1	278
18 - 24 เดือน	11.3	142
รวม	100.0	1,118
<b>เหตุผลของการย้ายถิ่น</b>		
หางานทำ	68.4	748
หางานรายได้ดีกว่า หรือย้ายตามหน้าที่	22.2	254
ศึกษาต่อ ติดตาม กลับภูมิลำเนา	9.3	115
ไม่ทราบ / ไม่ตอบ	0.1	1
รวม	100.0	1,118

## 2) การส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้าน

### 2.1 การส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้านของผู้ย้ายถิ่น

การส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้านของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปและมีงานทำ จำนวน 1,118 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ผู้ย้ายถิ่นที่ส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้านมีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ที่ไม่ส่งแม้มีญาติ และไม่ส่งเพราะไม่มีญาติ เปรียบเทียบร้อยละ 56.5 , 42.0, และร้อยละ 1.4 ตามลำดับ(ตารางที่ 2)

### 2.2 ปริมาณเงินที่ส่งกลับบ้าน (เฉลี่ยต่อเดือน)

สำหรับปริมาณเงินที่ส่งกลับบ้านที่นำมาเสนอในส่วนนี้นั้น ได้มาจากคำถามข้อ M.32 " เงินหรือสิ่งของที่...ส่งไปนั้นเฉลี่ยประมาณเดือนละเท่าใด" โดยเลือกถามเฉพาะผู้ย้ายถิ่นตัวอย่างที่ส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้าน จำนวน 610 ราย พบว่า ปริมาณเงินที่ส่งกลับบ้าน โดยเฉลี่ย 1,000 - 1,999 บาท / เดือน คิดเป็นร้อยละ 18.1

ตารางที่ 2 การกระจายร้อยละของประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างในการศึกษาจำแนกตามการส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้าน

การส่งเงินหรือสิ่งของกลับบ้าน	ร้อยละ (ถ่วงน้ำหนัก)	จำนวน
<b>การส่งเงินหรือสิ่งของที่ส่งกลับบ้าน</b>		
ส่ง	56.5	613
ไม่ส่งแม้มีญาติ	42.0	483
ไม่ส่งเพราะไม่มีญาติ	1.4	21
ไม่ทราบ / ไม่ตอบ	0.1	1
รวม	100.0	1,118
<b>ปริมาณเงินที่ส่งกลับบ้าน (เฉลี่ยต่อเดือน)</b>		
น้อยกว่า 300 บาท*	1.4	12
300 - 599 บาท	5.3	41
600 - 999 บาท	8.3	46
1,000 - 1,499 บาท	18.1	231
1,500 - 1,999 บาท	5.9	81
2,000 - 2,499 บาท	7.4	81
2,500 - 2,999 บาท	1.8	23
3,000 บาท ขึ้นไป	8.0	95
ไม่เข้าข่าย (ผู้ที่ไม่ส่ง)	43.5	505
ไม่ทราบ / ไม่ตอบ	0.3	3
รวม	100.0	1,118

\* ข้อมูลที่นำมาใช้ในส่วน of ปริมาณเงินได้ถูกจัดกลุ่มไว้โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงไม่สามารถระบุจำนวนเงินต่ำสุดได้